



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์วิชาชีพต่างๆ จัดงานเสวนาเกี่ยวกับกัญชา เพื่อสื่อสารให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ผศ.นพ.เอกภพ สิริชะยันต์ นายกษะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่แนะนำให้เป็นการรักษาจำเพาะสำหรับโรคมะเร็งที่มีแนวทางการรักษามาตรฐานอยู่แล้ว เนื่องจากการศึกษาในมนุษย์ยังไม่แสดงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมะเร็งชัดเจน และการศึกษาส่วนใหญ่ยังทำในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง และปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าการใช้กัญชาสามารถต้านโรคมะเร็ง มีแค่หลักฐานที่จำกัดว่ากัญชามีฤทธิ์บรรเทาความเจ็บปวดหรือลดการคลื่นไส้อาเจียนได้ โดยพิจารณาเป็นการรักษาเสริมเมื่อได้รับยาเคมีบำบัดในขนาดสูงแล้วยังควบคุมอาการปวดไม่ได้ นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดและความเสี่ยง คือ สารสกัดกัญชามีผลต่อความสามารถในการรับรู้และการตัดสินใจ และยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยาที่เหมาะสมต่อการรักษาตามข้อบ่งชี้และความเป็นพิษของยา

ศ.นพ.วิชัย อิทธิชัยกุลทล กรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเรื่องความเจ็บปวดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สารสกัดกัญชายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าช่วยลดความเจ็บปวดในหลายๆ อาการ และประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างจากยาหลอกหรือเหนือกว่ายาหลัก ส่วนการใช้ลดอาการปวดจากโรคปลอกประสาทที่เกิดจากโรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส มีหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นวิธีการรักษาเบื้องต้น ควรใช้หลังจากใช้ยารักษาตามมาตรฐานไม่ได้ผลหรือเกิดผลข้างเคียง ส่วนการลดอาการปวดเรื้อรังจากกระดูกและกล้ามเนื้อต้องติดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไปในอนาคต

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ กรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากใช้กัญชาร่วมกับยาต้านไวรัส อาจทำให้ระดับยาต้านบางตัวลดลงอย่างมากจนอาจทำให้การรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้ผล นอกจากนี้ กัญชาอาจทำให้อาการทางระบบประสาทมากขึ้นในผู้ที่ได้รับยาด้านไวรัสบางชนิด และมีการศึกษาพบว่าผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีหากสูดกัญชาทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ปอดได้มากขึ้น

ปลดล็อกกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และที่ปรึกษากรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีปลดล็อกพืชกระท่อม ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ว่า ต่างประเทศและองค์การสหประชาชาติไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด ดังนั้นเห็นด้วยกับการปลดล็อกพืชกระท่อม ซึ่งสธ.สามารถทำควบคู่กับกัญชาได้ แต่ติดปัญหา 2 ประเด็นคือ กฎหมายของกรมการยาเสพติด และกฎระเบียบของหน่วยงานของ สธ. เช่น อย. ที่ระบุว่าการใช้กัญชาจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของทางการเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนที่มีการใช้กัญชาในการรักษาโรคโดยตำรับของภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่วนกระท่อมมีการศึกษาในภาคเหนือ พบว่าผู้ใช้แรงงานที่ใช้กระท่อมในปริมาณน้อยสามารถทำงานได้อย่างกระปรี้กระเปร่า ซึ่งในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยจนได้รับสิทธิบัตรกระท่อมไปแล้ว

ด้านนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า สนับสนุนเรื่องการปลดล็อกกระท่อม เพราะผลกระทบด้านสุขภาพมีน้อยกว่ากัญชาอย่างเห็นได้ชัด และสามารถนำมาทดแทนมอร์ฟีนได้โดยมีผลข้างเคียงน้อยกว่า ขณะนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาด้านการวิจัย ซึ่งสธ.และก.เกษตรฯ ควรมีบทบาทเรื่องนี้มากขึ้น

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล เข้าวันนี้ (14 ธ.ค.) จำนวน 44 สถานี ปริมาณฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบเกินมาตรฐาน 20 สถานี ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-เสนอข่าว กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ตั้งแต่ 05.00-07.00 น. ค่าเฉลี่ย 53 มคก./ลบ.ม. ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 11 เขต ได้แก่ ปทุมวัน บางคอแหลม บางกะปิ คลองสาน บางกอกน้อย ภาษีเจริญ บางเขน บางพลัด คลองเตย บางซื่อ และหลักสี่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว ค่า PM2.5 พื้นที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง อยู่ที่ 53 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับสีส้ม มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุม 5 จังหวัดภาคเหนือ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตอนบน ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน ในวันที่ 23-25 ธ.ค.นี้ เพื่อติดตามและดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นพิษถือเป็นวิกฤติซ้ำซากทุกปีและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สะท้อนถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535, พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีกลไกควบคุมการปล่อยมลพิษสู่ทางอากาศไม่ให้เป็นมาตรฐาน แต่การบังคับใช้กฎหมายอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขณะที่รัฐบาลต้องวางมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมแบบยั่งยืน เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนไทยนับล้านคน</p>	
<p>อากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 12-18 ธ.ค. นี้ ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่หมอกหนาไว้ด้วย</p> <p>นพ.วิฑูรย์ อนันต์กุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กล่าวว่า ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวแล้ว 15 ราย ในบึงกาฬ ชัยนาท มหาสารคาม ปราจีนบุรี สมุทรสงคราม ลำปาง ภาพสลิษฐ์และปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและทารก ได้ประสานให้กรมควบคุมโรคลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว จ.ชัยนาท มีผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตจากอากาศหนาว 2 ราย รายแรก นางบุญตา อัฐมุทร อายุ 51 ปี ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม หมู 4 ต.ชัยนาท อ.เมือง อีกรายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ชื่อนายเอกชัย อุตทรัพย์ อายุ 42 ปีป่วยเป็นโรคมะเร็ง อยู่ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท แพทย์ชันสูตรพบว่าระบบการทำงานของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากภาวะอากาศหนาวเย็น</p>	
<p>ภัยแล้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มียังจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) แล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา</p>	
<p>ทฤษฎีเซ็กซ์ไม่ใส่ถุงยาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก, เว็บไซต์กระปุก, nationtv.</p> <p>-เสนอข่าว รายการ เรื่องลับมาก (NO CENSOR) ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้สัมภาษณ์ นายรัฐวิวัฒน์ ศิริเศรษฐกร หรือ พี่ท คนเล็ดบวก กรณีโพสต์แนวคิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางอนามัย พร้อมเชิญชวนผู้ติดตามเอชไอวีให้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่สวมถุงยางอนามัยโดยกินยา PrEP และคนที่กินยาสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนที่กินยาด้วยกันได้โดยไม่สวมถุงยาง จนทำให้เกิดกระแสโจมตีกลับมาถึงเจ้าของแนวคิดอย่างหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สิทธิา ลิขิตนุกูล หรือ หมอกอล์ฟ เจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่ ให้ความรู้ว่าการกินยา PrEP แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย แม้จะป้องกันได้ร้อยละ 90 แต่ที่เหลืออีกร้อยละ 10 ก็ยังมีความเสี่ยง และแม้ไม่ติด HIV แต่เสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ความคิดนี้จึงเป็นอันตรายและไม่ควรทำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กระปุก</p> <p>-เสนอข่าว เพจหมอบุดขึ้น โพสต์ข้อความเตือนว่า เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เป็นความคิดที่ผิด เพราะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น ซิฟิลิส หนองในแท้/เทียม คลาไมเดีย ไวรัสตับ B,C เป็นต้น</p>	
<p>वादไทยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9, TNN, ไทยรัฐทีวี, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีสัญญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค. 2562 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย มีมติรับรองและประกาศให้वादไทยขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ หลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคีสัญญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ทั้งนี้ वादไทยนับเป็นมรดกฯ ของไทย รายการที่ 2 ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากโขน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ออนไลน์, chachoengsaonews, จส.100, newtv., ช่อง 3</p> <p>-เสนอข่าว ที่วัดโพธิ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แกลงข่าว นวตไทย NUAD THAI ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประจำปี 2019 ว่า นวตไทยนอกจากจะได้รับความนิยมในประเทศไทยแล้วยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาใช้บริการ รัฐบาลจะส่งเสริมนวตไทยไปสู่นานาชาติ และให้สามารถเปิดเป็นสถานประกอบการได้ โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดต้องผ่านการอบรมความรู้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดอบรมและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นช่องทางประกอบอาชีพ การขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ในปี 2563 จะเสนอประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ส่วนตั้มยำกุ้ง อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี 2564</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ช่อง 9, NBT</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานวตไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563-2565 เพื่อเป็นกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามที่ยูเนสโกกำหนด ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางสำคัญคือ การสร้างมาตรฐานนวตไทย ทั้งในด้านองค์ความรู้ หลักสูตร รวมถึงระบบบริการนวตไทย ให้เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ในระดับชุมชน สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และในระดับสากลในอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Mthai</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ได้รับข่าวดีจาก นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ว่า นวตไทย (NuadThai) ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดย UNESCO ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคนไทยและประเทศไทยที่สามารถรักษามรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ได้ และประกาศให้คนทั้งโลกรู้และยอมรับ สธ.จะพัฒนานวตไทยให้เป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยมากที่สุด ทั้งการบรรเทา รักษาอาการป่วย และเป็นวิชาชีพของคนไทยต่อไป</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอบคุณรมว.สธ.ที่ประกาศจุดยืนและแสดงความเห็นห่วงเรื่องบุรีไฟฟ้า และประกาศไม่แก้กฎหมายเพื่อให้เกิดการขายบุรีไฟฟ้าได้อย่างเสรี โดยปัจจุบันมีรายงานทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายด้านสุขภาพของบุรีไฟฟ้า</p> <p>ด้าน นายธนเดช ใจสบาย ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนปกป้องสิทธิ เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับรัฐบาลและรองนายกฯ อนุทินที่เอาใจจริงกับปัญหาบุรีไฟฟ้า เพราะวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา กำลังได้รับข้อมูลที่ถูกต้องว่าบุรีไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่ ทั้งที่มีรายการการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งหลายประเทศห้ามขายบุรีไฟฟ้าแล้ว</p> <p>นายอิวัฒน์ เนียมมีศรี ผู้ประสานงานเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่า นอกจากสธ.แล้ว อยากให้ก.ดิจิทัลฯ ที่ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ช่วยจัดการเรื่องบุรีไฟฟ้าให้จริงจัง โดยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากเข้าใจผิดจากโฆษณาในโลกออนไลน์ และพบว่ากลุ่มวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากทั้งที่มีกฎหมายห้าม แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ผิดและการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มข้นพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 52 ราย โดยถึงวันที่ 10 ธ.ค. มีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2,409 ราย ทั้งนี้ เมื่อเดือนพ.ย. มีรายงานพบสารวิตามินอี อาซิเตท ในตัวอย่างปอดของผู้ป่วย 29 ราย ซึ่งเป็นสารที่เชื่อว่าจะใช้สำหรับลดสารในผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของกัญชาอยู่ และแนะนำว่าไม่ควรใส่เข้าไปในบุรีไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าใดๆ</p>	
<p>เหตุการณ์ทำร้ายแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.ภฤติเดช สุพรรณมณี รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หัวหน้าพนักงานสอบสวน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภมิตร ล้วนโสม สว. (สอบสวน) เจ้าของคดีเดินทางไป รพ.ศรีนครินทร์ เพื่อสอบปากคำ น.ส.ชนากาญจน์ รัตนพุก อายุ 43 ปี ผู้ป่วยในแผนกจิตเวช ที่ใช้กรรไกรแทงคอ พญ.ศรียา วาโยพัฒน์ อายุ 25 ปี ที่รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในคดีพยายามฆ่า โดยสอบปากคำพยานฝ่ายผู้เสียหายแล้ว 6 ปาก ประกอบด้วยพยานในวันเกิดเหตุ และญาติผู้ป่วยที่อยู่ในเหตุการณ์ ทุกคนยืนยันตรงกันว่า น.ส.ชนากาญจน์ ทำร้าย พญ.ศรียา นอกจากนี้ จะสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติม รวมทั้งสอบสวนผู้ต้องหา ยืนยันตำรวจทำทุกขั้นตอนตามพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ กล่าวว่า รพ.ศรีนครินทร์ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยรายดังกล่าวจากรพ.ชุมแพ ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวที่แผนกจิตเวช ร ทราบจากรายงานแพทย์ว่า ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมีสภาพดี ส่วนการตรวจผู้ป่วยจะเป็นการตรวจตามหลักวิชาการ รายละเอียดต่างๆ ไม่สามารถเปิดเผยได้</p> <p>ขณะที่ พญ.ดวงพร อัครราชันย์ ผอ.รพ.ชุมแพ กล่าวว่า รพ.คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ หลังเกิดเหตุวางมาตรการให้มีเจ้าหน้าที่ของรพ. 2 คน เดินประกบแพทย์เวรขณะออกตรวจผู้ป่วยตามตึกต่างๆ ห้ามไม่ให้มีของมีคมหรือขวดแก้ววางอยู่ในจุดล่อแหลม อีกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นอีกหลายจุด นอกจากนี้ ตำรวจ สภ.ชุมแพ ได้ติดตั้งตู้แดงที่หน้าอาคารผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหมุนเวียนมาตรวจดูความเรียบร้อยช่วงเช้าและเย็น ส่วน พญ.ศรียาให้หยุดพักก่อน 1 สัปดาห์ เพื่อให้หายจากความเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p>	
<p>OPEN HOUSE รพ.สงฆ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชนออนไลน์, Thaigov, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9, NBT</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นายธนิตพล ไซยพันธ์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดงาน “OPEN HOUSE ธรรมนำสุขภาพ” ที่ตึกกัลยาณีวัฒนา รพ.สงฆ์ เพื่อให้ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อาพาธตามหลักพระธรรมวินัย นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน โดยขณะนี้รพ.ที่จัดบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศ 83 แห่ง สิ่งสำคัญคือการถวายอาหารพระสงฆ์ ต้องลดหวาน มัน เค็ม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการอาพาธ โดยจากการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 166 วัด รวม 2,735 รูป พบพระสงฆ์ป่วยร้อยละ 38 และกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 26 โรคที่พบบ่อย คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน</p>	
<p>หุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, workpointnews, Mthai</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว สถาบันประสาทเปิดตัว "หุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง" เครื่องแรกในไทย ช่วยผ่าตัดรักษาโรคลมชักพาร์กินสันระดับยากซับซ้อน ให้ผลดี ลดอาการชัก อาการสั่น ทำผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความแม่นยำสูง ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถใช้เครื่องได้ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์</p>	
<p>แอปพลิเคชัน NCI Easy</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน NCI Easy และเทคโนโลยี AIChest4All ระบบตรวจทรวงอกจากภาพเอกซเรย์ปัญญาประดิษฐ์ ว่า ขณะนี้สถาบันมะเร็งได้พัฒนาแอปพลิเคชัน NCI Easy เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ สามารถจองคิวเข้ารับบริการ ตรวจสอบเลือกคลินิกและระบุชื่อแพทย์ที่ต้องการให้ตรวจรักษาได้ รวมทั้งนัดล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ยังช่วยแจ้งเตือนเมื่อถึงวันนัดตรวจ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนในการเข้ารับบริการอย่างละเอียด ช่วยลดความแออัดในรพ.ได้ ส่วน AIChest4All เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสารสนเทศอัจฉริยะ เทคโนโลยีเสียงพูดและภาษา และนวัตกรรมด้านบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ใช้เวลา 1 ปีในการรวบรวมภาพเอกซเรย์ทรวงอกของผู้ป่วยโรคต่างๆ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะเรียนรู้รูปแบบของโรคต่างๆ ผ่านภาพถ่าย เมื่อมีการเอกซเรย์ทรวงอกผู้ป่วยและนำเข้าสู่ระบบ เอไอจะบอกได้ว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติเกี่ยวกับทรวงอกหรือไม่และบอกตำแหน่งที่มีปัญหา ทำให้แพทย์คัดกรองได้ในเวลาไม่ถึง 1 นาที ช่วยให้รพ.ที่ขาดรังสีแพทย์ตรวจคัดกรองได้มากขึ้น มีความแม่นยำมากกว่า 80% จะเปิดให้รพ.รัฐทั่วประเทศสามารถใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย</p>	
<p>กระเช้าทางเลือกสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, nationtv.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อัย. ลงพื้นที่ เทศโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลด หวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว 1,442 ผลิตภัณฑ์</p>	
<p>อย.-สปป.ลาว สร้างความเข้มแข็งงานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. จัดประชุมทวิภาคีกับสปป.ลาว ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ มี ดร.สมทวิ หัวหน้ากรมอาหารและยา สปป.ลาว พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือความร่วมมือในปี พ.ศ.2563-2565 ตามแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสปป.ลาว</p>	
<p>เฝ้าระวังไขมันทรานส์ในอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ChiangmaiNews, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผื่อระวังผลิตภัณฑ์อาหาร 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ไขมันและผลิตภัณฑ์ 2.เบเกอรี่ 3.ขนมปังขาวและขนมปังโฮลวีต และ 4.ขนมขบเคี้ยว พบปริมาณไขมันทรานส์เฉลี่ย 0.03 – 0.07 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งต่ำกว่าที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนด การบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ในปริมาณมากอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ จึงควรบริโภคไขมันในปริมาณน้อยตามความเหมาะสมของกลุ่มวัย และควรอ่านฉลากเพื่อจะได้ทราบปริมาณไขมันที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ กรมฯ จะเผื่อระวังปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค</p>	
<p>รพ.ลิซลใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐออนไลน์, Workpointnews, INN -เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ลิซล จ.นครศรีธรรมราช เผยแพร่ผลการรักษาคนไข้โดยใช้แขนหุ่นยนต์ช่วยทำการผ่าตัดผู้ป่วยก้อนเนื้อในถุงน้ำดี หญิงอายุ 60 ปี โดยใช้หุ่นยนต์แขนกลช่วยผ่าตัดเป็นครั้งแรก ใช้เวลาในการผ่าตัดเพียง 20 นาที และลดพยาบาลช่วยผ่าตัดเหลือเพียงคนเดียว</p>	
<p>สุขภาพจิตผู้ป่วยโรคเบาหวาน สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด -เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาการผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 กล่าวว่า ในปี 2562 เขตฯ 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) มีรายงานผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียนรักษา 312,797 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและวัยแรงงาน พบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยเดือนละ 3,100 คน ที่เป็นห่วงคือปัญหาความเครียดและซึมเศร้า ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนปกติประมาณ 2 เท่า ทำให้การดูแลตัวเองแย่ลง ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และความเครียดจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา จึงให้รพ.ในเขตฯ ทุกแห่งดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมทั้งกาย-ใจ-สังคม ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เผยว่า การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะรายใหม่ มีข้อเสนอแนะคือ 1.ทำความเข้าใจกับโรคให้ดีที่สุด สอบถามอาการและการรักษาจากแพทย์หรือพยาบาลให้เข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ 2.เข้าร่วมกิจกรรมที่รพ.จัดขึ้นร่วมกับเพื่อนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3.หากรู้สึกอารมณ์ถึงเครียด สลายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ และ 4.หากรู้สึกว่าการณ์เปลี่ยนแปลง เช่น หงุดหงิดง่าย หดหู่ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ไม่มีสมาธิติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ ให้รีบปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>	
<p>ประชุมแพทย์ผิวหนังนานาชาติ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ -เสนอข่าว รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง จัดการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานของแพทย์ผิวหนัง Diploma course in dermatology and Dermatotomy ครั้งที่ 16 โดยมีแพทย์นานาชาติจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย แปซิฟิก จำนวน 25 คน จาก 8 ประเทศ ร่วมประชุม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันโรคผิวหนังและรพ.ผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ปัญหาโรคผิวหนังในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย</p>	-
<p>โรคอีโบล่า สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ -เสนอข่าว คณะกรรมการรับมือโรคระบาดหลายภาคส่วน ในสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโก เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีโบล่าทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ใน 4 วันพบเพิ่มขึ้นถึง 23 ราย เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถูกกลุ่มติดอาวุธโจมตีทำให้การทำงานกลายสะดุด</p>	-